

งานแสดงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ CIAPE 2017 เปิดฉากยิ่งใหญ่ พร้อมดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลก

งานแสดงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 2017 China International Aquatic Products Exposition (CIAPE 2017) และมหกรรมจัดซื้ออาหารทะเล China Seafood Procurement Fair เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจางเจียง ภายใต้พันธกิจ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจีนกับนานาชาติ เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรดังกล่าวอย่างทั่วถึง” ซึ่งงาน CIAPE 2017 ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจีนมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังถือโอกาสจากการประชาสัมพันธ์โครงการริเริ่มเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative) ในการสร้างเวทีซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแบบครบวงจรทั่วทั้งอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการอาหารทะเล ตลอดจนผู้ผลิตอุปกรณ์จับสัตว์น้ำทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้จัดแสดงสินค้าเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย ผู้ซื้ออีกกว่า 3,000 ราย รวมถึงผู้คร่ำหวอดในแวดวงอาหารจากทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย อาทิ มณฑลต่าง ๆ กว่า 30 แห่งของจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย อิหร่าน และบางประเทศจากสหภาพยุโรป รวมผู้เข้าชมงานในวันแรกกว่า 20,000 ราย

ภายในงาน CIAPE 2017 มีเพียงรวบรวมไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วัสดุอุปกรณ์อาหารและยาสำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือการให้อาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร ตลอดจนอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สุขภาพแวดล้อมและฆ่าเชื้อมาจัดแสดงภายในงานด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพิธีแต่งตั้งให้เมืองจางเจียงเป็นฐานการวิจัยและประเมินผลสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) อย่างเป็นทางการ โดยจะฝึกกำลังภาครัฐบาลสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อรับมือกับมาตรการด้านการค้าทางเทคโนโลยีของต่างประเทศ เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม บังคับใช้มาตรการด้านการค้าทางเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงระบบ รวมถึงการปฏิรูปและการยกระดับอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศจีนตามหลักสากล

งาน CIAPE 2017 จะจัดถึงวันที่ 20 มิ.ย. และทางผู้จัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดรวมทั้งสิ้น 2.1 หมื่นล้านหยวน

ที่มา: 2017 China International Aquatic Products Exposition